

Hội thảo quốc tế về đo lường sự đổi mới



Các đại biểu tham dự Hội thảo

Từ ngày 19 - 21/3/2014, Hội thảo quốc tế về đo lường sự đổi mới được tổ chức tại Khách sạn Tiantan, thủ đô Beijing, Trung Quốc. Hội thảo đã thu hút trên 100 đại biểu đến từ các quốc gia và tổ chức quốc tế, như: UNESCO, OECD, China, Canada, Úc, Ấn Độ, Indônexia, Malayxia, Philipine, Lào, SriLanka... và Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK và ông Bùi Trọng Tú, Phó vụ trưởng Vụ TK TM&DV tham dự và trình bày tại Hội thảo này.

Ông Li Qiang, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Trung quốc đến dự và phát biểu khai mạc Hội thảo. Hội thảo tập trung trình bày và thảo luận các vấn đề: Thống kê đổi mới khoa học và công nghệ; đo lường đổi mới; điều tra đổi mới và chiến lược kinh doanh; kinh nghiệm của các quốc gia về đo lường đổi mới...

Nguồn: <http://vienthongke.vn>

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thống kê

Ngày 17/02/2014, Viện Khoa học Thống kê phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức khai giảng 02 lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thống kê với 154 học viên là các công chức, viên chức vừa được tuyển dụng đến từ các đơn vị thuộc cơ quan TCTK và một số Cục Thống kê. Đồng chí Vũ Thanh Liêm - Phó Tổng cục trưởng TCTK đã đến dự Lễ khai giảng và chỉ đạo lớp học.

Lớp học được tổ chức trong 2 tuần từ ngày 17 đến 28/02/2014 với sự tham gia giảng dạy của các giảng viên đến từ Hội Thống kê Việt Nam và Viện KHTK, sẽ trang bị các kiến thức cơ bản nhất về thống kê học cho các học viên là những người đang làm công tác thống kê, nhưng chưa được đào tạo chuyên ngành Thống kê.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Vũ Thanh Liêm đã nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của số liệu thống kê trong việc ra các quyết định vĩ mô và những yêu cầu cơ bản đối với người làm công tác thống kê. Để đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của công tác thống kê, đòi hỏi mỗi người cán bộ thống kê phải không ngừng học tập, trau dồi kiến thức lý thuyết về thống kê học, kỹ năng thực hành thống kê và những kiến thức khác, vận dụng tốt những kiến thức này trong công tác của ngành.



Đ/c Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK, các đại biểu và học viên tham dự Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thống kê (ngày 17-28/2/2014)

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Tổng cục trưởng, đồng chí Nguyễn Văn Đoàn Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê đã cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo TCTK và sẽ luôn cố gắng, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Lãnh đạo TCTK giao, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các học viên yên tâm học tập.

Nguồn: <http://vienthongke.vn>

Tập huấn nghiệp vụ theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thông kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 05 tháng 12 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Tài liệu hướng dẫn theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thông kê Việt Nam giai đoạn 2011-2011 và tầm nhìn đến năm 2030 (Văn bản số 9820/BKHĐT-TCTK). Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thông kê) sẽ tổ chức tập huấn nghiệp vụ theo dõi và đánh giá thực hiện CLTK cho các Bộ, ngành và địa phương.

Thực hiện Văn bản nói trên, Viện Khoa học Thống kê đã phối hợp với Dự án 00068992 tổ chức 05 lớp tập huấn nghiệp vụ theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thông kê giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (CLTK) cho các Bộ, ngành và địa phương. Lớp tập huấn đầu tiên được tổ chức vào ngày 26/7/2013, tại Hà Nội có đối tượng tham dự là đại diện lãnh đạo và chuyên viên theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK của các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê. Lớp tập huấn thứ hai được tổ chức ngày 27/12/2013, đối tượng tham dự là đại diện lãnh đạo và chuyên viên của tổ chức Thống kê Bộ, ngành. Lớp tập huấn thứ ba được tổ chức vào ngày 28/02/2014, lớp thứ tư và thứ năm được tổ chức vào ngày 13 và 28/03/2014; đối tượng tham gia là đại diện lãnh đạo và cán bộ theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược của Cục Thống kê, chuyên viên theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược của Văn phòng Ủy ban nhân dân các tỉnh,



Lớp tập huấn dành cho Bộ, ngành tại Hà Nội

thành phố trực thuộc Trung ương được chia thành 3 khu vực: miền Bắc (tại Đồ Sơn, Hải Phòng), miền Trung Tây Nguyên (tại Đà Nẵng) và miền Nam (tại Biên Hòa, Đồng Nai). Ông Nguyễn Bích Lâm Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và các Phó Tổng cục trưởng: Trần Thị Hằng, Vũ Thanh Liêm đã đến khai mạc và phát biểu chỉ đạo tại các lớp tập huấn.

Các đại biểu tham dự tập huấn đã được Viện Khoa học Thống kê giới thiệu một số văn bản mới về lĩnh vực Thống kê như Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thống kê, Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chính sách phổ biến thông tin thống kê,...; các văn bản liên quan tới Chiến lược phát triển Thông kê Việt Nam.

Đồng thời, các đại biểu tham dự cũng đã được nghe trình bày những nội dung chủ yếu liên quan tới theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thông kê như: khung theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược, hệ thống theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược, tổ chức thực hiện theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược, các mẫu biểu và báo cáo theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược,...



Các đại biểu tham dự Lớp tập huấn tại Đồ Sơn, Hải Phòng



*Các đại biểu tham dự Lớp tập huấn
tại Tây Nguyên*



*Các đại biểu tham dự Lớp tập huấn
tại Biên Hòa, Đồng Nai*

Các đồng chí lãnh đạo Tổng cục đã đánh giá cao sự tham gia nhiệt tình và nghiêm túc của các đại biểu, đồng thời cũng hy vọng sau buổi tập huấn, công tác theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê tại Tổng cục Thống kê, các Bộ, ngành và địa phương được triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu

quả, góp phần vào việc thực hiện thành công Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam. Đồng thời, yêu cầu Viện Khoa học Thống kê, đơn vị đầu mối theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê, cần tiếp thu các ý kiến góp ý và hỗ trợ các đơn vị thực hiện theo dõi và đánh giá này.

Nguồn: <http://vienthongke.vn>

Điều tra Dân số và Nhà ở giữa kỳ thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2014 tại một số địa phương

Tại Nam Định:

Ngày 01/4/2014, tại thành phố Nam Định, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức lễ ra quân Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ, thời điểm 01/4/2014 khu vực phía Bắc. Về dự lễ ra quân có ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; ông Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Arthur Erken, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam; thành viên Tổ công tác Điều tra Trung ương; đại diện một số đơn vị thuộc TCTK; lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh, thành viên Tổ công tác điều tra tỉnh; các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương.

Tại lễ ra quân, ông Nguyễn Văn Ty, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Nam Định đã báo cáo công tác chuẩn bị điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 01/4/2014 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ tại địa bàn. Nhìn chung công tác chuẩn bị đã được bảo đảm đúng tiến độ, sẵn

sàng cho điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ tại địa bàn để cuộc điều tra đạt được kết quả tốt nhất.

Phát biểu tại buổi lễ ra quân, ông Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa của cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2014: Đây là cuộc điều tra quy mô lớn, kết quả từ cuộc điều tra này là cơ sở để đánh giá kết quả các chương trình quốc gia về dân số và nhà ở, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương đồng thời là cơ sở hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong những năm tới. Chính vì vậy, trong thời gian qua tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân để người dân hiểu về cuộc điều tra này nhằm đem lại

tính chính xác cao trong việc thu thập thông tin số liệu điều tra. Ông khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ để cuộc điều tra này đạt thành công cao nhất.

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK cho biết đây là lần đầu tiên Việt Nam thực hiện cuộc điều tra dân số, nhà ở giữa kỳ chọn mẫu với quy mô lớn, trên phạm vi toàn quốc, gồm nhiều nội dung phức tạp, mà thời gian điều tra ngắn... Vì vậy, Ông yêu cầu cuộc điều tra phải được thực hiện theo đúng phương án; làm tốt công tác tuyên truyền; điều tra đúng theo phương châm 5 đúng (đền đúng hộ, phỏng vấn đúng người, hỏi đúng câu, ghi đúng mẫu, thực hiện đúng hạn); tăng cường trách nhiệm của điều tra viên, giám sát viên, tổ trưởng; tăng cường điều tra giám sát, tranh thủ sự ủng hộ của các cấp các ngành;...



Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK trong ngày ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2014, tại phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định

Ông Arthur Erken, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, nhận định: Tổng cục Thống kê đã có những nỗ lực lớn để tổ chức cuộc điều tra này. Việc cập nhật số liệu có ý nghĩa quan trọng nhiều mặt, nhất là để hoạch định chính sách nhằm bảo vệ những đối tượng dễ bị tổn thương như: phụ nữ, trẻ em,... Việt Nam thực hiện điều tra dân số, nhà ở giữa kỳ lần này với kinh nghiệm được đúc kết từ những cuộc điều tra trước đây và công nghệ tiên tiến đang có, chắc chắn Việt Nam sẽ thực hiện thành công cuộc điều tra với kết quả cao nhất. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam về mặt kỹ thuật, phân tích số liệu, hy vọng kết quả điều tra sẽ sớm được công bố.

Ngay sau lễ ra quân, các đại biểu và đoàn phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương đã xuống phường Ngô Quyền (TP Nam Định) để tiến hành khảo sát và kiểm tra thực tế tại địa bàn.

Tại TP. Đà Nẵng:

Sáng 01/4/2014, ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê là trưởng đoàn cán bộ của Trung ương đi giám sát địa bàn một số tỉnh miền Trung như: Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định... Trong ngày đầu 01/4 đoàn đã đi giám sát tại Đà Nẵng.

Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương gồm 56 xã phường, 392 địa bàn điều tra, với 177 điều tra viên, tổ trưởng được huy động. Trong ngày đầu tiên, Đoàn đã đến làm việc với Cục Thống kê Đà Nẵng, các chi cục Thống kê: Hoà Vang, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Sơn Trà. Sau đó, Đoàn đã chia thành 2 nhóm đi thực địa giám sát tại các hộ dân cư.

Ghi nhận của phóng viên đi cùng Đoàn cho thấy, ngay trong ngày đầu điều tra, các địa bàn của Đà Nẵng đã đồng loạt ra quân. Công tác chuẩn bị cho cuộc điều tra này tại Đà Nẵng được thực hiện chu đáo như: tập huấn đầy đủ, tài liệu được phân phối kịp thời, công tác phối hợp giữa Cục Thống kê, các Chi cục Thống kê và chính quyền địa phương cơ sở tốt. Do vậy, mặc dù kinh phí cho cuộc điều tra còn hạn hẹp song công tác tuyên truyền tại địa phương đã được thực hiện rất linh hoạt, thông qua các hình thức xe cổ động, xe phát thanh di động tại các địa bàn phường, loa truyền thanh tại các xã, thông báo qua họp tổ dân phố, băng - rôn, khẩu hiệu... Nhờ thực hiện tuyên truyền tốt nên người dân nhiệt tình cộng tác cung cấp thông tin, không khí cởi mở, quy trình phỏng vấn của điều tra viên (ĐTV) khá tốt.

Kết thúc giám sát ngày điều tra đầu tiên, Đoàn đã họp rút kinh nghiệm với Tổ công tác điều tra của Cục Thống kê Đà Nẵng, để công tác điều tra trong những ngày tiếp theo thực hiện theo đúng phương án, ông Vũ Thanh Liêm nhấn mạnh cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền bằng các hình thức xe cổ động, loa phát thanh của xã phường, tăng tần suất phát sóng đĩa CD hỏi đáp tuyên truyền và tập trung liên tục trong những ngày đầu tiên tiên hành điều tra; trong ngày đầu yêu cầu các cán bộ của Cục Thống kê Đà Nẵng cũng như các chi cục tập trung lực lượng xuống cơ sở giám sát ĐTV nhằm uốn nắn kịp

thời những lỗi sai sót tránh để xảy ra lỗi hệ thống. Ngoài ra, Ông cũng lưu ý các ĐTV phải giới thiệu và nêu rõ ý nghĩa, mục đích của cuộc điều tra nhằm giúp người dân hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong việc cung cấp thông tin cho ĐTV; đồng thời các ĐTV phải tuân thủ đúng quy trình bước nhảy câu hỏi điều tra và phải hoàn chỉnh phiếu tại hộ, nhằm có thêm những câu hỏi kiểm tra logic khi phát hiện những bất hợp lý trong việc cung cấp thông tin của người dân.



Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK chỉ đạo giám sát điều tra cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2014, tại địa bàn xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Tại TP. Hồ Chí Minh:

Hòa chung trong không khí ra quân sôi nổi của cả nước, sáng ngày 01/4/2014, Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ra quân tiến hành điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2014 tại quận Bình Thạnh. Tham dự lễ ra quân có ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK, ông Nguyễn Hữu Tín, Quận ủy viên - Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc TCTK, lãnh đạo Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo UBND cấp phường.

Phát biểu tại buổi lễ ra quân, ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK đã nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc điều tra đồng thời đề nghị UBND các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân nhằm đảm bảo cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời; Cục Thống kê và các Chi cục Thống kê tổ chức tốt công tác giám sát, kiểm tra công việc, sớm phát hiện những sai sót trong quá trình điều tra; các điều tra viên và tổ trưởng

thực hiện tốt công tác điều tra theo phương châm 5 đúng: đến đúng hộ, gặp đúng người, hỏi đúng câu, ghi đúng mẫu, nộp đúng hạn.

Ông Nguyễn Hữu Tín, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh đã ghi nhận sự chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Liệu và đảm bảo sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cuộc điều tra này. Trong cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2014 này, TP. Hồ Chí Minh có 2021 địa bàn, trong đó riêng quận Bình Thạnh có 106 địa bàn với 53 tổ trưởng và điều tra viên. Dưới sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của UBND quận, công tác chuẩn bị cho cuộc điều tra như vẽ sơ đồ, lập bảng kê, công tác tập huấn nghiệp vụ ghi phiếu, phân phối phiếu... đã hoàn thành. Ngoài ra, quận Bình Thạnh và 20 phường cũng đã làm tốt việc phổ biến tuyên truyền tại địa phương thông qua các hình thức: thư ngỏ gửi hộ, dán khẩu hiệu, áp phích tại chi cục Thống kê, trụ sở UBND phường, họp tổ dân phố tuyên truyền mục đích cuộc điều tra... Cũng trong buổi ra quân, đoàn cán bộ TCTK và các giám sát viên đã cùng các điều tra viên xuống các hộ điều tra và tham gia giám sát công tác điều tra tại địa bàn phường 15 quận Bình Thạnh.

Dưới sự chỉ đạo sát sao, hướng dẫn cụ thể của Tổ chỉ đạo Trung ương, thành phố và sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo quận, chúng ta tin tưởng rằng công tác điều tra của quận Bình Thạnh nói riêng và Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành thắng lợi. Sáng ngày 1/4/2014, tại Cục Thống kê tỉnh Nam Định, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức lễ ra quân Điều tra Dân số và Nhà ở giữa kỳ thời điểm 1/4/2014.



Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng chỉ đạo lễ ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2014, tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Nguồn: <http://gso.gov.vn>